

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตรวจสอบที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือไม่มีความปลอดภัยเพียงพอในการใช้เป็นที่อยู่อาศัย และให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยดังกล่าวตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไว้ หรือที่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เห็นชอบมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และได้มีมติ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการสรรหาคนพิการและจัดทำบัญชีแยกประเภทตามความพิการคุณวุฒิเฉพาะด้านของคนพิการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นข้อมูลในการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการทำงานที่บ้านเพิ่มเติม โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยแยกประเภทของข้อมูลให้ชัดเจน เช่น การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ การทำงานที่บ้าน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๖๓๓ (สุกัญญา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th